

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa toàn thể ông bà, cô bác, anh chị cử tri!

Tôi tên là **TRỊNH THỊ HÒA**, sinh ngày 18/10/1980. Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ hiện nay: Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

Là đại biểu HĐND tỉnh các khóa: VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kính thưa ông bà, cô bác, anh chị cử tri!

Bình Phước là một tỉnh miền núi với 41 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống. Thế mạnh phát triển kinh tế chủ yếu là cây công nghiệp tiêu, điều, cao su. Sau gần 25 năm tái lập và phát triển, đến nay có thể nói Bình Phước đang ngày càng phát triển vững mạnh: Kinh tế tăng trưởng khá cao. Đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản đã được nâng lên. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các mặt, có sự bứt phá mạnh mẽ. Kết quả hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,25% (tăng 0,15% so với giai đoạn 2011-2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quy mô nền kinh tế đạt 68.000 tỷ đồng (bằng 1,64 lần so với năm 2015); GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD) cao hơn mức bình quân chung của cả nước (2.750 USD). Đặc biệt, thu ngân sách ngày càng tăng cao, riêng năm 2020 thu đạt 11.608 tỷ đồng, vượt gấp đôi chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 4.850 tỷ đồng.

Đạt được kết quả nêu trên, đó là nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Riềng. Tuy nhiên, Bình Phước chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển.

Là Phó trưởng ban chuyên trách HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua tôi đã nỗ lực không ngừng để đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri, tham gia quyết định nhiều nội

dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Phú Riêng nói riêng và toàn tỉnh nói chung; kịp thời phản ánh những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND và các sở, ngành của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên phản hồi đến cử tri kết quả giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đối với những kiến nghị của cử tri đã kiến nghị.

Qua đó, tôi cho rằng thời gian đến, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống người dân, đặc biệt là một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đến việc tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao hiệu quả. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, vật tư y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Quan tâm đến công tác phát triển giáo dục - đào tạo. Tiếp tục quan tâm và có cơ chế bảo hộ sản phẩm đầu ra cho hàng hóa của người nông dân, trong đó cơ chế bảo hộ cho hạt điều, tiêu và sản phẩm cây cao su là vô cùng quan trọng, nhằm giúp cho người dân an tâm sản xuất và có thu nhập bảo đảm, ổn định cuộc sống, xây dựng và công nhận sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố. Quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sau phân 3 loại rừng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân (hiện nay tỷ lệ cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này toàn tỉnh mới chỉ đạt 70%). Giải quyết triệt để tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội. Giải quyết tốt tình trạng khiếu kiện phát sinh trong quá trình Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, Nhà nước quan tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân.

Thưa ông bà, cô bác, anh chị cử tri!

Qua 2 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh, trong đó 5 năm là Phó trưởng ban chuyên trách HĐND tỉnh, hơn ai hết tôi hiểu được những công việc mà người đại biểu dân cử cần phải làm khi thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân; hiểu sâu sắc được những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng và những vấn đề cử tri Bình Phước hiện nay đang quan tâm.

Nhiệm kỳ này, được sự tin nhiệm của cử tri, cơ quan và Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu tôi tiếp tục tham gia ứng cử vào HĐND tỉnh, nếu được nhân dân tiếp tục tin nhiệm trúng cử, tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong tỉnh. Trong đó, tôi sẽ quan tâm nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và quyết định những chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh nói chung và các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nói riêng. Để thực hiện tốt điều đó tôi sẽ:

- Thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những bức xúc và những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân. Muốn làm được việc này, tôi sẽ tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Tôi sẽ phản ánh trung thực các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cũng như phản ánh đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; thông tin đầy đủ đến cử tri các nội dung của các kỳ họp HĐND. Khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tôi sẽ kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền xem xét giải quyết, thực hiện giám sát theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND; cùng tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh tích cực tham gia thảo luận, đề xuất và biểu quyết các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương, trong đó có huyện Phú Riềng; thực hiện quyền chất vấn và giám sát của người đại biểu để làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm... Ngoài ra còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác trên cơ sở quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm, tình cảm và mong muốn của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ quyết tâm thực hiện thành công chương trình hành động đã đề ra.

Thưa ông bà, cô bác, anh chị cử tri!

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng ta sẽ cầm trên tay những lá phiếu để bầu ra người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình khi tham gia vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Tôi tin rằng qua cuộc bầu cử sắp tới, cử tri chúng ta sẽ bầu, chọn ra những người xứng đáng thay mặt mình nói lên tiếng nói ở các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xin cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hôm nay, giúp tôi trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Xin một nữa xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe!